

**Nói về công tác lưu trữ, hiện không ít người suy nghĩ đây là công việc sòng phẳng, chuyên nghiệp, không quan trọng và cũng chính những suy nghĩ này không ít lần làm cho những người làm công tác lưu trữ cảm thấy chạnh lòng, tuy nhiên không vì thế những người làm lưu trữ bắt yêu cầu công việc tăng cường như ngày nay. Trong cái thi thối se lạnh của những ngày cuối thu, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện nhỏ về người có thể thay đổi cách nhìn về những công nhân làm công tác lưu trữ.**

"Vào một buổi chiều cuối thu tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Nghệ An, trong cái thi thối se lạnh của mùa đông, có tiếng gõ cửa, một người đàn ông ngẩng đầu bước vào. Tiếng gõ cửa và những câu nói như thế này đã trở nên quá quen thuộc với tôi: "Tôi muốn tìm hồ sơ, tài liệu". Ông tên là Nguyễn Bá Lợi quê xã Hòa Tín, huyện Hòa Vang, thành phố Nghệ An nay đã ngoài 70, là một cựu chiến binh từng chiến đấu ở miền Nam, một cán bộ Nhà nước có quy định mà theo Quyết định số 290/2005/Q-Đ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chức danh chính sách đối với một số vị trí trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ của cựu chiến binh cha của ông, chính sách của Đảng và Nhà nước, tìm kiếm hồ sơ xác minh ông đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và các chiến công của ông được Huân chương kháng chiến hạng nhất là một "hành động" vì ông chẳng thể biết thông tin gì về các năm chiến đấu của ông, ông đã kiên trì nhiều lần, tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Các cấp ủy đảng và các cán bộ UBND xã vì chút hy vọng mong manh, ông tìm kiếm Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Nghệ An, mong muốn tìm kiếm hồ sơ của chính mình. Ông kể: hình thức sống gia đình ông rất khó khăn, thu nhập chính chủ dựa vào gánh hàng rong hàng ngày của vợ, bây giờ ông mong muốn tìm kiếm hồ sơ của ông, chính sách theo quy định của Nhà nước góp chút ít vào việc trang trí cuộc sống hàng ngày".

Vì chút thông tin ít ỏi mà ông đã cung cấp, những người làm công tác phục vụ khai thác hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm đã cố gắng tra tìm trong Phòng lưu trữ tài liệu Hội nghị thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam - Nghệ An bằng pháp thức công khai, bởi vì khi tài liệu này chưa được số hóa và không có sự tra tìm, sau nhiều ngày vất vả, cuối cùng tra tìm thì "trái ngược" hẳn với chúng tôi. Chiều hôm đó, tôi đã cùng kinh sự vui mừng của ông vì trong đó là niềm vui của những người làm công tác lưu trữ.

Trong thời gian qua, những yêu cầu ngày càng nhiều và ngày càng tăng đã giúp cho không ít những hợp đồng của chúng tôi quyết định chấp hành, chính sách theo quy định... Hàng năm, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử phục vụ khai thác, tra tìm hàng ngàn hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu, giúp cho các cơ quan, tổ chức xử lý công việc và các cá nhân quyết định, chính sách kế hoạch.



*Viên chức Trung tâm Lưu trữ Lịch sử*

*ang tiếp công dân n khai thác, tra tìm h s, tài liệu*

Qua câu chuyện trên, những người làm công tác lưu trữ luôn lý ó làm nên lực tiếp tục phát huy, cố gắng hoàn thành tốt công tác chuyên môn và góp một phần nhỏ xây dựng hình ảnh đẹp của những người làm công tác lưu trữ, một công việc "bình thường nhưng không tầm thường"./.